

**UBND TỈNH BÌNH THUẬN  
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /SNN-VP

Bình Thuận, ngày tháng năm 2021

V/v tăng cường thực hiện nghiêm túc  
các biện pháp phòng, chống dịch  
Covid-19 trong tình hình mới.

**HỎA TỐC**

Kính gửi: Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở.

Thực hiện Công văn số 1577/UBND-KGVXNV ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Hiện nay, đại dịch Covid-19 trên thế giới và trong nước đang diễn biến hết sức phức tạp, nhiều tỉnh, thành liên tục xuất hiện ca mắc trong cộng đồng, nguy cơ phát sinh ca bệnh tại Bình Thuận là rất lớn. Tuy nhiên, theo đánh giá từ Ủy ban nhân dân tỉnh thực tế tại tỉnh ta vẫn còn tình trạng lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch, nhất là việc không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Trước tình hình trên, để thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các nội dung sau:

**1.** Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch với phương châm: “Phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tất cả các biện pháp phòng chống dịch phải được nâng lên một mức cảnh báo, huy động “04 tại chỗ” để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

**2.** Tiếp tục quán triệt, yêu cầu công chức, viên chức, người lao động nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K và các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch như: Đeo khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt.... Trường hợp công chức, viên chức, người lao động nào không chấp hành việc đeo khẩu trang, ngoài xử phạt vi phạm hành chính (theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ, quy định phạt tiền từ 01 triệu đồng đến 03 triệu đồng) còn bị xem xét kỷ luật theo quy định.

**3.** Tạm dừng các hội nghị, cuộc họp không thật sự cần thiết; không cử công chức, viên chức đi công tác đến những nơi đang có dịch bệnh theo thông

báo của Bộ Y tế; hạn chế tiếp đón, làm việc với các đoàn công tác đến từ vùng dịch; trong trường hợp tổ chức thì phải thực hiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch (khử khuẩn, đeo khẩu trang, ngồi giãn cách...).

**4.** Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân những quy định xử phạt về việc không thực hiện đeo khẩu trang tại các nơi công cộng; tuyên truyền thực hiện nghiêm các quy định về cách ly theo quy định tại Công điện số 597/CĐ-BYT ngày 05/5/2021 và Công điện số 600/CĐ-BYT ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch; vận động Nhân dân tổ chức liên hoan, tiệc cưới với quy mô nhỏ, hạn chế tối đa người tham dự lễ tang, nghi lễ tôn giáo.

**5.** Vận động công chức, viên chức, người lao động nếu phát hiện các trường hợp đi về từ vùng dịch phải báo cáo chính quyền địa phương, cơ sở y tế để có biện pháp giám sát, phân luồng, cách ly theo hướng dẫn của ngành y tế. Góp phần không để xảy ra việc người đi về từ vùng dịch mà chính quyền không biết, không quản lý, kiểm soát được.

Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở nếu để xảy ra sai phạm./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, VP. Hương

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Phan Văn Tấn**